

รายละเอียดการให้ทุนอุดหนุนไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติโครงการ
Asia Hub WEF Nexus and Agriculture ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2561
ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด้วยมีมติจากการประชุม Asia Hub WEF Nexus and Agriculture ณ Nanjing Agricultural University(NAU) ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติโครงการ Asia Hub WEF Nexus and Agriculture ในภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมนี้มีความประสงค์ให้นักวิจัย และ นักวิชาการ มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแนวคิดในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรอบประเด็น ที่เกี่ยวกับ ทรัพยากร น้ำ พลังงาน อาหาร และการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รวมถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรเหล่านี้จากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชน เพื่อการบริหารและการจัดการอย่างยั่งยืน เน้นพื้นที่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรณีศึกษาที่สามารถมาปรับใช้ในพื้นที่ภูมิภาคนี้ได้

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับความเห็นชอบจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การสนับสนุน อาจารย์และนักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีผลงานวิจัยและแนวคิดในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรอบประเด็น ที่เกี่ยวกับ ทรัพยากร น้ำ พลังงาน อาหารและการปรับตัวของชุมชน ไปนำเสนอในที่ประชุมฯ ดังกล่าว โดยมีหลักการดังนี้

1. กรอบประเด็นที่ไปนำเสนอผลงาน เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากร น้ำ พลังงาน อาหารและการปรับตัวของชุมชนเพื่อการบริหารและการจัดการอย่างยั่งยืน (ป่าและสัตว์ป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ การเกษตร สุขภาพอนามัย ความมั่นคงของคุณภาพชีวิต ฯลฯ) เน้นพื้นที่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรณีศึกษาที่สามารถมาปรับใช้ในพื้นที่ภูมิภาคนี้ได้
2. ส่งบทคัดย่อ และ Abstract ที่มีความยาว ประมาณ ไม่เกิน 200 คำ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
3. เมื่อได้รับการพิจารณาฯ ให้ส่งผลงานสมบูรณ์ฉบับภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 12 หน้าภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
4. ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อการให้ทุนสนับสนุน ไม่เกิน วันที่ 15 มิถุนายน 2561

5. ผลงานที่นำเสนอในการประชุมฯครั้งนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เช่น
วารสารในระดับ ฐานข้อมูลของ Scopus, ISI, เป็นต้น
ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
โดยส่งผลงานมายัง ดร.บัณฑิต บุญขาว อีเมล bundit@npu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0887110619